



อาสนวิหารอัสสัมชัญ

ASSUMPTION CATHEDRAL

<http://assumptioncathedral.catholic.or.th/>

ปลัดแกชอย 40

พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”...พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”.../...อุปสังฆราชใหม่...เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว อาสนวิหารอัสสัมชัญได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่งล้อม ที่ลงมาจากเชียงใหม่ มาร่วมมิสซาเย็นวันอาทิตย์ พ่อวันจันทร์ก็รับงานกับคุณพ่อसानิจ เจ้าอาวาสของเราเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มงานในสถานที่ใหม่ แต่ตำแหน่งยังเก่าเหมือนเดิม คือ อุปสังฆราช ชาวชอย 40 ขอต้อนรับคุณพ่อด้วยความยินดีครับหวังว่าคุณพ่อคงมีความสุขในการทำงานในชอยของเราครับ และพวกเราคงได้พบกับคุณพ่อบ่อยๆ ครับ.../...**เข้าเียบพลมารี**...วันเสาร์ที่แล้วพาบรรดาพลมารีอาวุโสไปเข้าเียบมา เรียกว่าเข้าแบบเข้มข้นตามอายุจะอำนวยครับ.../...**สนามบาส**...หลังจากที่พ่อใหญ่ล้มไปคราวนั้น ตอนนีสนามบาสใหม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แดมสีสันสดใสเสียด้วย และช่างพื้นธงออกมาแล้วว่า รอบนี้สนามไม่ลื่นปัด ลื่นปัด อย่างคราวก่อนแน่นอน เสียตายแต่ว่าพ่อใหญ่ไม่ได้อยู่ทดสอบ ความลื่นของสนามว่าจริงไหม!!!.../..**ห้องน้ำข้างวัด**..ขอว่าเรื่องปรับปรุงกันต่อ มาถึงคราวของห้องสุขาหญิงที่อยู่ข้างวัด ก็กำลังเดินหน้าปรับปรุงใหม่ ให้ดูดีกว่าเดิม เพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์นี้อาจลำบากในการใช้ห้องน้ำกันนิดหน่อย คงไม่ว่ากัน แต่หลังเสร็จเรียบร้อยแล้วคงจะแฮปปี้มีความสุขและสะดวกขึ้นเยอะครับ.../...**บวชพระสงฆ์**...วันอาทิตย์นี้มีงานบวชพระสงฆ์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเอง ถึง 3 องค์ทีเดียว เป็นเรื่องน่ายินดีครับ และได้ข่าวว่าบรรดาพระสงฆ์ใหม่ก็จะมาทำมิสซาที่วัดของเราด้วยเช่นกัน ส่วนจะเมื่อไหร่คงต้องรอประกาศจากทางวัด กันต่อไปครับ.../...**ขอร่วมยินดีย้อนหลัง**...เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ที่อาสนวิหารของเรามีมิสซาฉลอง 25 ปี คุณพ่อจอห์น ชาวออสเตรเลียที่มาช่วยงาน เกี่ยวกับบรรดาผู้ลี้ภัยในเมืองไทย และช่วยทำมิสซาวันอาทิตย์ประจำชอย 40 ของเรานานกว่า 6 ปีแล้ว ก็เรียกว่านานมากเลยทีเดียวครับ ชาวชอยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ.../...**ตรัสดังนี้แล้ว** พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็มิได้รับการอภัยด้วย”.../...ขอพระอำนวยพรครับ...